

THƯ CỦA BAN PHỤ TRÁCH

Một lần nữa, địa chỉ Lá Thư Công Chánh lại về miền Nam Cali nắng ấm giữa thiên niên kỷ mới 2000, sau một thời gian dài chu du đó đây. Nhận được toàn bộ gia tài đồ sộ từ các Ái hữu vùng Sacramento qua Ái hữu niên trưởng Nguyễn Xuân Mộng cách đây năm tháng, chúng tôi thực sự bất đầu lo lắng không biết có chu toàn nổi nhiệm vụ mà ái hữu các nơi tín nhiệm ủy thác không, vì ngoài nhiệm vụ phụ trách tờ báo Lá Thư Công Chánh, các ái hữu miền Nam Cali còn giao công việc phụ trách đại diện địa phương luôn cho tiện bề sổ sách. Tuy vậy đã cời lưng cọt thì không xuống được đành phải nỗ lực tập trung vào công việc thôi. Cũng may là hai ái hữu chúng tôi trong ban phụ trách Lá Thư cùng chung sở làm, cho nên gần như gặp nhau hằng ngày để thảo luận công việc chung, khi qua điện thoại hay lúc nghỉ giải lao giữa buổi, hay lúc trưa, thế mà công việc sao cũng thấy đi chậm quá. Có nhiều ái hữu ở xa nôn nóng muốn biết Lá Thư lúc nào có được làm cho chúng tôi lại phải cố gắng tăng tốc độ hơn nữa, sao cho Lá Thư Công Chánh 76 hoàn thành tốt đẹp và sớm đến tay các ái hữu khắp nơi.

Chúng tôi thật sự cảm ơn BPT lá thư Miền Bắc Cali-Sacramento, đã chuẩn bị chu đáo lúc bàn giao trách nhiệm cho Miền Nam Cali, rất nhiều bài viết sẵn sàng cho lá thư số 76 và nhất là một khoảng tài chánh tương đối dồi dào, cho nên chúng tôi có được rất nhiều thuận lợi cho việc phát hành Lá Thư 76.

Chúng tôi cũng cảm ơn các đại diện địa phương đã gửi báo cáo sinh hoạt địa phương mình với nhiều tin tức cập nhật hóa, bài vở hình ảnh kịp thời, vài địa phương còn đề nghị giúp ban phụ trách phân phối Lá Thư để nhẹ bớt gánh cho ban phụ trách và tiết kiệm được kinh phí phải trả cho bưu điện.

Chúng tôi cố gắng duy trì tôn chỉ của Lá Thư Công Chánh là “GIỮ CHO CÒN CÓ NHAU”, nên tất cả các bài viết gửi về Lá Thư sẽ được ban phụ trách đọc và thảo luận kỹ lưỡng, trước khi cho đăng. Có nhiều bài được chuyển từ ban phụ trách Sacramento xét ra không ảnh hưởng thời gian sẽ được đăng trong số này. Các ái hữu gửi nhiều bài một lúc, bài tiêu biểu nhất được chọn để đăng

trước, các bài khác để lại cho các số sau, để dành các trang cho các ái hữu khác có đất dụng võ.

Đặc biệt số này cũng có thêm một số trang cho “tin từ quê nhà” để các ái hữu có dịp về thăm quê có được một số tin tức và hình ảnh các ái hữu còn lại bên quê nhà để thông tin cho nhau.

Các ái hữu sẽ bất ngờ tìm thấy lại bạn bè, đồng nghiệp của mình sau nhiều năm dài bất tin nhau. Có tin, hình ảnh rất vui, cũng có tin và ảnh rất buồn, nhưng chúng ta sẽ chia xẻ trong tinh thần ái hữu.

Sau số báo Lá Thư Công Chánh 76, chúng tôi sẽ bắt tay vào việc chuẩn bị cho số đầu năm 2001 (LT77) đề nghị các ái hữu viết bài đặc biệt về Xuân, gửi về cho ban phụ trách càng sớm càng tốt.

Đề nghị các đại diện địa phương giúp ban phụ trách một tay bằng cách gửi báo cáo sinh hoạt của địa phương mình có kèm hình ảnh càng tốt, nhắc nhở các ái hữu đóng góp nuôi dưỡng Lá Thư, gửi phiếu cập nhật hóa nếu có thay đổi địa chỉ, điện thoại, hay tin tức về tin vui, tin buồn để ban phụ trách kịp thời phổ biến trong số báo tới.

Lá thư Công Chánh 76 đến tay các Ái hữu cũng gần kề mùa Giáng Sinh và Năm Mới, toàn thể ban phụ trách xin gửi lời chúc Giáng Sinh và Tân Niên Dương Lịch vạn sự tốt đẹp đến với tất cả các Ái hữu.

Kính chào toàn thể Ái hữu Công Chánh.

Ban Phụ Trách Lá Thư
Ái Hữu Công Chánh niên khóa 2000-2001

Các ái hữu Thủy Nông tại miền Nam California:
Nguyễn Quang Chuyên, Nguyễn Quang Cách,
Lý Đãi và Nguyễn Minh Quang.

Thư từ, bài vở xin gửi về:

LÁ THƯ ÁI HỮU CÔNG CHÁNH

Hộp thư: P.O. Box 381

Anaheim, CA 92815 - U.S.A

Chi phiếu xin đề tên: CÁCH NGUYỄN